

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสเปน (ณ กุมภาพันธ์ 2564)

สเปนเข้าสู่ช่วงการระบาดระลอกที่สามจาก COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปี 2563 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 3 ล้านคน และผู้เสียชีวิตกว่า 62,300 คน อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก และสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ โดยในเดือนมกราคม 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรายเดือนสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในสเปน และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มีอัตราการเสียชีวิตรายสัปดาห์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนระยะแรกให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา และบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้ป่วย ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563

ปัจจุบัน ทำการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 2,105,033 โดส คิดเป็นร้อยละ 95 ของวัคซีนที่ได้รับทั้งหมด โดยผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราทั่วประเทศส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว และบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดเข็มแรก โดยบางส่วนได้รับเข็มที่สอง ส่วนกลุ่มเป้าหมายต่อไป คือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวนประมาณ 380,000 คน ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการฉีดให้ครบทั้งหมดภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ นอกจากนี้ มีแผนในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุทั่วไป (80 ปีขึ้นไป) ในระยะเวลาเดียวกัน ประชากรกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 2.8 ล้านคน และมีอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 สูง (เฉลี่ย 6 ใน 10 คน) โดยในเดือนมกราคม 2564 เสียชีวิตกว่า 1,300 คน ส่วนกลุ่มต่อไป คาดว่าจะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ต้องติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรง ผู้ให้บริการประชาชน (เช่น พนักงานขาย พนักงานขับรถสาธารณะ เป็นต้น) และผู้มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ในระยะแรกใช้วัคซีนของบริษัท Pfizer สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนประชากรกลุ่มอายุ 18-55 ปี จะใช้ของบริษัท AstraZeneca ซึ่งสเปนจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยล็อตแรกจำนวน 1.8 ล้านโดส

ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาด แคว้นต่างๆ ยังคงใช้มาตรการที่เข้มงวด โดยเฉพาะการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกแคว้น หรือระหว่างเขตภายในแคว้น การห้ามออกจากเคหสถาน การเพิ่มช่วงเวลาเคอร์ฟิว การลดเวลาทำการ และจำนวนผู้ใช้บริการของร้านอาหาร บาร์ และร้านค้า การจำกัดจำนวนผู้รวมกลุ่มสังสรรค์ รวมถึงการใช้ข้อกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าหมู่เกาะคานารี และบาเลียร์ริก แสดงผลตรวจ PCR/Antibody ที่เป็นบวก

ทั้งนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาจำกัดการเดินทางจากประเทศบราซิล และแอฟริกาใต้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินมาตรการนี้กับสหราชอาณาจักรแล้ว

ที่มา : El Pais กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็น สศต.

แม้ว่าสถานการณ์ในสเปนยังคงมีความรุนแรง และมีความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ หากแต่มีแนวโน้มอยู่ภายใต้การควบคุม จากการที่รัฐบาลได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรจำนวนมากภายในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เพิ่มการตรวจ PCR รวมถึงการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ